



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยการทดสอบ ทดลองปฏิบัติจริง และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุด ตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก บัญชีนี้ให้เป็นอันยกเลิก
๓. การสรรหาและเลือกสรรนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกจ้างในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมศักดิ์ อนุธรรมพันธ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง บริกร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นาย สมบูรณ์ แดงโชติ	รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒	๐๐๒	นาย วัชระ วงศ์ศรี	รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๓	๐๐๔	นาย ชาญวิทย์ จงทัน	รับการบรรจุและแต่งตั้ง